



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศท.คาดการณ์กระเทียมศรีสะเกษราคาดี ผลผลิตออกตลาดมากสุดมีนาคม	แนวหน้า
2. วังวนเดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ่มชาวสวน แต่ทิ้งชาวบ้าน!!	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
3. สศท.คาดการณ์กระเทียมศรีสะเกษราคาดี ผลผลิตออกตลาดมากสุดมีนาคม	naewna.com
4. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
5. มส.หนุนใช้พื้นที่วัดทำเกษตรกรรม	ข่าวสด
6. ภาพข่าว: ปล่อยคาราวาน	เดลินิวส์
7. รัฐบาลสั่งโล่เกฎหมายล่าสมัย7ฉบับ	กรุงเทพธุรกิจ
8. ไฟเขียวโล่ทิ้งก.ม.ล่าสมัย	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
9. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
10. โนนมาลัยโมเดล ภัยชา 6 ต้น สู้พืชเศรษฐกิจ	มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14537 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อข่าว : สศท.คาดการณ์กระเทียมศรีสะเกษราคาดี ผลผลิตออกตลาดมากสุดมีนาคม

สศท.คาดการณ์กระเทียมศรีสะเกษราคาดี ผลผลิตออกตลาดมากสุดมีนาคม

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นแหล่งผลิตกระเทียมอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศความหนาวเย็น เหมาะเพาะปลูกลักษณะพื้นที่ปลูกเป็นดินมูลทรายที่เป็นดินตะกอนลุ่มน้ำโบราณลำนํ้ามูลและลำน้ำสาขา มูล ที่ทับถมมานาน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบกับเมื่อผสมกับดินโพนหรือดินจอมปลวกตามภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

จากการติดตามสถานการณ์การผลิตกระเทียมของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูลพยากรณ์ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2564) คาดว่า ปีเพาะปลูก 2563/64 มีเนื้อที่เพาะปลูก 635 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี 597 ไร่ (เพิ่มขึ้น 41 ไร่ หรือร้อยละ 7) ผลผลิตรวม 527 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 459 ตัน (เพิ่มขึ้น 38 ตัน หรือร้อยละ 7.77) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว

826 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 619 กิโลกรัม/ไร่ (เพิ่มขึ้น 7 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 0.85) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และไม่มีฝนช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ประกอบกับราคาอยู่ในเกณฑ์ดีในปีที่ผ่านมาจึงให้เกษตรกรดูแลรักษาผลผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งจังหวัดมีทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 และจะออกตลาดมากที่สุดเดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด

ด้านต้นทุนการผลิตกระเทียมของจังหวัดศรีสะเกษ เฉลี่ย 25,753 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น 31 บาท/กก. เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 70 – 80 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 826 กก./ไร่ ได้ผลตอบแทน 90,034 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 64,251 บาท/ไร่

หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะนำกระเทียมมามัดจุกรวมกันและนำไปแขวนตากในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทดี ไม่โดนฝน น้ำค้าง และแสงแดด ประมาณ 7 – 15 วัน ทำให้กระเทียมแห้งสนิท มีคุณภาพดี ด้านราคากระเทียมแห้งมัดจุกปีนี้ คาดว่าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม 2563) เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ผลผลิตมีคุณภาพ ประกอบกับตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง หากจำแนกราคา แต่ละขนาด (ราคา ณ 19 มกราคม 2564) พบว่ากระเทียมแห้งหัวใหญ่มัดจุกเฉลี่ย 121 บาท/กก. สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีราคา 110 บาท/กก. กระเทียมแห้งหัวกลางมัดจุกเฉลี่ย 110 บาท/กก. สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีราคา 100 บาท/กก. และกระเทียมแห้งหัวเล็กมัดจุกเฉลี่ย 96 บาท/กก. สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีราคา 88 บาท/กก.

สำหรับสถานการณ์ตลาดกระเทียมแห้งมัดจุก พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 50 จำหน่ายให้พ่อค้าในชุมชน พ่อค้ารายย่อย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14537 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อข่าว : สศท.คาดการณ์กระเทียมศรีสะเกษราคาดี ผลผลิตออกตลาดมากที่สุดมีนาคม

พ่อค้าเร่ ซึ่งจะมารับซื้อจากเกษตรกรถึงแหล่งผลิต เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้ลูกค้าทั่วไปภายในจังหวัด ผลผลิตร้อยละ 20 ส่งจำหน่ายจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อุบลราชธานี และยโสธร ส่วนจังหวัดอื่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และชลบุรี ผลผลิตร้อยละ 25 เกษตรกรจะเก็บส่วนหัว และกลีบ ไว้สำหรับทำพันธุ์ในการเพาะปลูกรอบถัดไป ส่วนผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 5 เกษตรกรจะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน

ผู้อำนวยการ สศท.11 กล่าวเพิ่มเติมว่า กระเทียมศรีสะเกษเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีลักษณะเด่นคือ เปลือกนอกสีขาวแกมม่วงเปลือกบาง หัวแน่น กลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ผุ ซึ่งกลิ่นและรสชาติมีความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น อีกทั้ง จังหวัดศรีสะเกษ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมการปลูกกระเทียมในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้กับเกษตรกรในจังหวัดอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : วังวนเดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ่มชาวสวน แต่ทิ้งชาวบ้าน!!

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 26059 หน้า : 6(ล่าง)

วังวนเดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุมชาวสวนแต่ทิ้งชาวบ้าน!!



ประเทศไทยเคยเผชิญวิกฤติน้ำมันปาล์มขาดแคลนครั้งใหญ่ จนทำให้ประชาชนพ่อค้าแม่ขายเดือดร้อนไปทั่วประเทศ ต้องต่อแถวเข้าคิวยาวเหยียดซื้อกันขวด 60-80 บาท แลมหที่น้ำสลดใจ บางคนถึงขั้นต้องชกต่อยกันเพียงเพื่อแย่งซื้อน้ำมันขวดเดียวเท่านั้น และย้อนกลับมาวันนี้ครบ 10 ปีพอดีพอดี ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาน้ำมันปาล์มอีกครั้ง หลังราคาพุ่งไปขวด 55 บาท และจำกัดห้ามซื้อเกินครัวเรือนละ 3 ขวด จนหลายคนท้วงว่าจะเกิดวิกฤติน้ำมันปาล์มขาดแคลนซ้ำรอยเดิมหรือไม่

เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ในวันนี้ประจวบเหมาะใกล้เคียงกับอดีตเสียเหลือเกิน โดยในอดีตปี 64 วิกฤติน้ำมันปาล์มเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ 1.การนำผลผลิตน้ำมันปาล์มไปใช้ผลิตพลังงานทดแทน 2.ประเทศไทยเปิดให้มีการส่งออกเสรีน้ำมันปาล์ม และ 3.ปริมาณผลผลิตปาล์มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะอากาศและภัยธรรมชาติ จนทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศสลดเหลือเพียง 50,000 ตัน จากที่เคยมี 1.2 แสนตัน ซึ่งเหลือใช้ได้ไม่กี่สัปดาห์ จนต้องเปิดนำเข้าน้ำมันปาล์มเป็นกรณีพิเศษกว่า 1.2 แสนตัน เพื่อใช้ในภาค

อุตสาหกรรม และผลิดน้ำมันปาล์มจากฟ้า จุกชมพู 80 ตันขวดขาย แก๊ซัดให้กับประชาชน

ย้อนกลับมาในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นก็คล้ายคลึงกับอดีต คือ ผลผลิตปาล์มในปี 63 ลดลงกว่าที่คาด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำท่วม โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินว่าจะมีผลผลิตออกมก 16.17 ล้านตัน แต่ในความจริงกลับมีผลผลิตออกมกเพียง 14.98 ล้านตันเท่านั้น

แต่ที่น่าแปลกใจเมื่อสัญญาผลผลิตมีแนวโน้มลดลง แต่ที่ประชุม ครม.เมื่อปี 63 กลับอนุมัติโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินเป้าหมาย 300,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบจนถึงเดือน มี.ค. 64 และรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ ซึ่งไปกวนันยังให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งงบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 618 ล้านบาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ และรักษาคุณภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เกิน 2 บาทต่อกก. ให้แก่ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์ม พร้อมกันนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า โดย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : วิจารณ์เดิมวิกฤติน้ำมันปาล์ม อุ่มชาวสวน แต่ทิ้งชาวบ้าน!!

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 26059 หน้า : 6(ล่าง)

ให้กระทรวงพลังงานจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม 100,000 ตันอีก
ผลจากมติข้างต้น ทำให้ปี 63 ประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำมัน
ปาล์มดิบออกนอกประเทศถึง 2.36 แสนตัน โดยเฉพาะช่วงเดือน ก.ค.-
ต.ค. 63 ยอดส่งออกพุ่งไปกว่า 2 แสนตัน แบ่งเป็นการส่งออกเดือน
ก.ค. 63 ส่งออกไป 2.9 หมื่นตัน เดือน ส.ค. 63 ส่งออกไป 6.5 หมื่นตัน
เดือน ก.ย. 63 ส่งออก 7 หมื่นตัน และเดือน ต.ค. 63 อีก 3.8 หมื่นตัน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปกติที่ส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 2-5 พันตันเท่านั้น

เช่นเดียวกับการดำเนินนโยบายพลังงานทดแทน ในปี 63 ก็
นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไบโอดีเซลในระดับสูงต่อเนื่อง โดยมียอด
ใช้รวม 1.36 ล้านตัน เฉลี่ยเกิน 1.1 แสนตันต่อเดือน ซึ่งถือเป็น
ปริมาณที่สูงมากท่ามกลางผลผลิตปาล์มที่ออกมามีน้อยกว่าปกติ และ
แม้จะมีหลายฝ่ายต่างตั้งให้กระทรวงพลังงานปรับลดสัดส่วนการนำ
ปาล์มไปผลิตไบโอดีเซล แต่กลับยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ส่งผลตัวเลขสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศ ลดลงต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนเหลือต่ำกว่าระดับปลอดภัยที่ 250,000 ตัน โดย
เมื่อเดือน พ.ย. 63 สต็อกยังเกินอยู่ที่ 301,664 ตัน ค่อมมาในเดือนธ.ค.
63 ปรับลดลง 30.9% เหลือเพียง 208,396 ตัน ซึ่งต่ำกว่าระดับสต็อก
ปลอดภัยแล้ว และยังไปกว่านั้นในการตรวจสต็อกล่าสุดเดือน ม.ค. 64
ลดเหลือเพียง 141,130 ตันเท่านั้น โดยกังวลว่าเดือนก.พ.นี้ หากผล
ปาล์มออกมามีน้อยกว่าที่คาด อาจเห็นสต็อกลดลงต่ำใกล้เคียงกับวิกฤติ
เมื่อปี 54 ได้

เรื่องนี้ นายจรินทร์ อักษรวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้ความเห็นว่า “ตอนนี้ยังไม่
จำเป็นต้องประกาศให้นำมันปาล์มเป็นสินค้าควบคุมสูงสุด แต่ให้กรม
การค้าภายใน ไปดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ก็ยอมรับว่า
หากไปลดราคาปาล์มที่เกษตรกรควรได้รับลง เพื่อให้ขายมันปาล์ม
ขาดในราคาที่ต่ำลงจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ”

เพราะขณะนี้ผลปาล์มดิบราคาพุ่งอย่างต่อเนื่อง จากเดือนธ.ค.

63 กก.ละ 3.60-3.80 บาท เพิ่มเป็น 5 บาท และล่าสุดขึ้นมาที่ 6.
7.60 บาท แต่ทางกลับกันคนที่รับเคราะห์ กลับเป็นผู้บริโภค ประชาชน
ที่ต้องซื้อน้ำมันปาล์มแพงขึ้นเกือบขวดละ 10 บาท จากขวดละ 39-42
บาท เพิ่มเป็น 47-48 บาท ขณะที่ร้านขายโชห่วย ตลาดสดก็ขายถึง
50-55 บาท เพราะก่อนหน้านั้นกรมการค้าภายในยกเลิกกำหนดราคา
เพดานสูงสุดสำหรับน้ำมันปาล์มขวด 42 บาท และน้ำมันถั่วเหลือง
ขวด 55 บาท ไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชน ร้านโชห่วย ร้าน

อาหาร เริ่มเทกันไปซื้อน้ำมันปาล์มมาสต็อกไว้ หรือบางส่วนก็ซื้อ
มาแล้วไปขายต่อ จนทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต้อง
จำกัดโควตาห้ามซื้อเกินครัวเรือนละ 6 ขวด และต่อมาก็ลดเหลือ 3
ขวด เช่นเดียวกับร้านค้าส่งก็ออกมาระบุว่า โรงผลิตน้ำมันปาล์มขวด
ส่งของให้น้อยลงจากปกติถึง 60-70% จากเดิมสั่ง 300 ลัง แต่ได้
ของจริงแค่ 50-100 ลังเท่านั้น

ด้านนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว
ว่า “กรมฯ ได้ประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง ค่าปลีกครึ่งราคาจำหน่าย
ให้มากที่สุด และขอให้ผู้บริโภคหันมาใช้มันถั่วเหลือง หรือน้ำมัน
หมูแทน เพราะเมื่อถึงเดือนมี.ค.ผลผลิตปาล์มเริ่มออกมามากขึ้นใกล้
เคียงปกติ จึงขอโอกาสนี้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่จะขาย
ผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นก่อน”

โดยรวมแล้วสรุปได้ว่า แม้ปัญหาน้ำมันปาล์มในรอบนี้ จะมี
ความคล้ายคลึงกับเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ความรุนแรงคงไม่มากเท่า
เนื่องจากผลผลิตปาล์มเสียหายไม่เยอะมาก และตัวเลขสต็อกน้ำมัน
ปาล์มดิบก็ไม่ได้ลดลงจนเข้าขั้นวิกฤติ

แต่สิ่งที่ชาวบ้านฝากถามกลับมาว่า...ถ้าหวังวิกฤติโควิดแบบ
นี้ก็เดือดร้อนจะแยอยู่แล้ว ทำไม? ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องราคา
สินค้า ต้องมาให้ประชาชนแบกภาระซื้อของแพงเพิ่มอีก เพราะ
การช่วยเหลือชาวสวนปาล์มก็มีโครงการประกันรายได้รออยู่แล้ว
และสงสัยว่ารัฐบาลได้เรียนรู้บทเรียนจากอดีตกันบ้างหรือไม่
เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชการเมือง ไม่ได้อิงราคาตลาดโลก ทำไม
ถึงปล่อยให้ปัญหาเดิม ๆ วนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้
ประชาชนซ้ำซาก!

ทีมเศรษฐกิจ

ชายคาพระพิรุณ



ขุนเกษตรา ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายชาติวิบูลย์ นาค รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 5. นาย

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ

สำหรับในส่วน of กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ได้สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งรองอธิบดี และล่าสุดได้จับมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อนำระบบสหกรณ์พัฒนาความมั่นคงให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง เน้นส่งเสริมรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต สามารถผ่อนชำระหนี้ค่าบ้านและลดรายจ่ายในครัวเรือน เตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกันและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคงในพื้นที่ 68 จังหวัดทั่วประเทศ โดยขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการสหกรณ์บ้านมั่นคง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพเสริมและเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ภายหลังการประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งพบว่า มีปัญหาในการดำเนินในหลายประเด็น เช่น การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การจัดทำบัญชีสหกรณ์ การแบ่งแยกโฉนด เป็นต้น ทำให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการสหกรณ์บ้านมั่นคงที่จัดตั้งในหลายพื้นที่บางพื้นที่ประสบปัญหา

การดำเนินงาน ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ส่งผลต่อการชำระหนี้สหกรณ์และคุณภาพชีวิต จึงเห็นว่าควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคการดำเนินงานส่วนกลาง และระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการในการพัฒนา/แก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการส่งเสริมอาชีพอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงจะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งนายวิศิษฐ์ บอกว่า ปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการสหกรณ์บ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 2548 ทั่วประเทศมีจำนวน 414 แห่ง สมาชิก 46,313 คน ใน 68 จังหวัด พบว่ามีสหกรณ์ที่ยกเลิกแล้ว 12 แห่ง ประสบปัญหาปิดบัญชี 137 แห่ง และสหกรณ์ที่สามารถดำเนินการต่อตามปกติ 265 แห่ง โดยมีปัญหาและอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมา อาทิ ปัญหาการทำบัญชี ปัญหาขาดความเข้าใจด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งทางด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาเชิงนโยบาย ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งกรมจะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขุนเกษตรา

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/-

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11037

Col.Inch: 23.28

Ad Value: 25,608

หน้า: 19(บน)

PRValue (x3): 76,824

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มส.หนุนใช้พื้นที่วัดทำเกษตรกรรม

มส.หนุนใช้พื้นที่วัดทำเกษตรกรรม

นายสิปปวัชร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะ โฆษกสำนักพุทธฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบให้มีการ ดำเนินงานตามที่มีเรื่องขอความอนุเคราะห์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใน เมือง 2565 โดยที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งว่า นาย อดุลย์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและ สหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินงานโครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2565 ซึ่งเป็นการ ต่อยอดโครงการ Green City ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นแนวคิด การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในรูปแบบ เกษตรในเมือง เพื่อสร้างรายได้ มีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย ให้กับคนเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รูปแบบสวนวนเกษตร รักษาความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่ดี เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงประจักษ์ในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ เศรษฐกิจกับชนบท

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ขอให้สำนักพุทธฯ นำเสนอมหาเถรฯ เพื่อโปรด พิจารณาพื้นที่ดินว่างเปล่าในเขตพื้นที่ในเมือง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถนำมาดำเนินการร่วมกับโครงการนี้ เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมดี มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ไร้ฝุ่นควันพิษ มีอาหารที่ ปลอดภัย และคนเมืองมีรายได้ ภาษีได้รูปแบบ เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

นายสิปปวัชรกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ ประชุมมหาเถรฯ ยังได้มีมติให้สำนักพุทธฯแจ้ง เรื่องดังกล่าวไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่มีพื้นที่ ในเขตชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2565 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26058

Col.Inch: 12.93 Ad Value: 27,153

ภาพข่าว: ปลอยคาราวาน

หน้า: 17(ล่างขวา)

PRValue (x3): 81,459

คลิป: สีสี่



☒ ปลอยคาราวาน...ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานปลอยคาราวาน เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 63/64 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ รรท.อธิบดีกรมชลประทานและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน ณ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รัฐบาลสั่งโล๊ะกฎหมายล้าสมัย7ฉบับ

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม.ไฟเขียว
โล๊ะทั้งกฎหมายล้าสมัย 7 ฉบับรวด
เช่น พรบ.ควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ
พรบ.กำหนดการระงับการค้ำกำไรเกินควร
ของภาครัฐ พรบ.การผลิตซีดี ซีดีช่วยให้
สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมาย
บางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อน
กับกฎหมายอื่นๆ พ.ศ...ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอโดยสาระสำคัญ
เป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่
หมดความจำเป็นไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบันหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมาย
อื่นๆ ที่ตราขึ้นในภายหลัง จำนวนทั้งสิ้น
7 ฉบับ

ทั้งนี้กฎหมายที่เข้าข่ายยกเลิกและมี
เหตุผลในการยกเลิก ได้แก่ 1.พ.ร.ก.
ควบคุมและดำเนินการราชการท่าเรือ
เหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. 2483 เนื่องจากการ
เข้าควบคุมและดำเนินการราชการท่าเรือ
การทำเหมืองแร่ทองคำที่กำหนดไว้

ไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดว่าการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการจัดทำ
การเวนคืนที่ดินให้ถูกต้องและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันไม่มีหน้าที่
ต้องดำเนินงานเกี่ยวกับการระบุในเหมืองแร่
ทองคำเหมือนในอดีต

2.พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พ.ศ.2484
การเสนอให้ยกเลิก พ.ร.บ.นี้เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานขึ้นดูแลกิจการด้านนี้
และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ดำเนินการอนุญาตในกิจการไฟฟ้าอยู่แล้ว

3.พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคล
ซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสีย
สัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับ
ประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ.2488
กำหนดให้ยกเลิกเนื่องจากปัจจุบันใช้
กฎหมายเรื่อง พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ
พ.ศ.2562 ในการดำเนินการอยู่แล้ว

4.พ.ร.บ.กำหนดวิธีการระงับการค้ำ
กำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.2491

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เคยมีการใช้
ในทางปฏิบัติ ประกอบกับปัจจุบัน พ.ร.บ.
การบริหารภาครัฐได้มีการกำหนดเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เอาไว้แล้วกำหนดให้
มีกลไกการควบคุมและตรวจสอบราคา
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่แล้ว

5.พ.ร.บ.การผลิตแผ่นซีดี พ.ศ.2548
เนื่องจากนับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้มีเพียง
คดีเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่การพิจารณาคดี
ตามกฎหมายนี้ แต่ปัจจุบันมีกลไกทาง
กฎหมายในการควบคุมและติดตามการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรในการจัดทำซีดี
จนจุดนำเข้าส่งออกได้ รวมทั้งมีกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ในการควบคุมดูแลในด้านนี้แล้ว

6.พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็ก
บางจำพวก พ.ศ.2479 และ พ.ร.บ.จัดการ
ฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2501 กำหนดให้มีการยกเลิกเนื่องจาก
ปัจจุบันกฎหมายลักษณะอาญาและ พ.ร.บ.
ประถมศึกษา พ.ศ.2478 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
และมีกฎหมายอื่นๆขึ้นมาใช้แทน เช่น
กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับ
เยาวชนและครอบครัว เป็นต้น

ไฟเขียวโล๊ะทิ้งก.ม.ลำส้าย

● 7ฉบับ‘ชำช้อน-ไม่ได้ใช้’ ● เพิ่มแข่งขันต่างประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ขณะนี้ ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ๆ ที่ตราขึ้นในภายหลังจำนวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และทางด้านสังคมซึ่งการยกเลิกกฎหมายทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศอีกด้วย

สำหรับกฎหมายที่เข้าข่ายยกเลิกและมีเหตุผลในการยกเลิกทั้งหมดคือ พ.ร.ก.ควบคุมและดำเนินการจัดการธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. 2488 เนื่องจากการเข้าควบคุมและดำเนินการจัดการธุระการทำเหมืองแร่ทองคำที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการจัดทำกรณที่ดินให้ถูกต้องและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการธุระในเหมืองแร่ทองคำเหมือนในอดีต

เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2484 การเสนอให้ยกเลิก พ.ร.บ. นี้เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นดูแล

กิจการด้านนี้และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการอนุญาตในกิจการไฟฟ้าอยู่แล้ว, พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ.2488 กำหนดให้ยกเลิกเนื่องจากปัจจุบันใช้กฎหมายเรื่อง พ.ร.บ. ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการอยู่แล้ว

รวมทั้ง พ.ร.บ.กำหนดวิธีจัดการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491 เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เคยมีการใช้ในทางปฏิบัติและปัจจุบัน พ.ร.บ.การบริหารภาครัฐได้กำหนดเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ. 2560 เอาไว้แล้วกำหนดให้มี

กลไกการควบคุมและตรวจสอบราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอยู่แล้ว, พ.ร.บ.การผลิตภินันท์ซีดี พ.ศ. 2548 เนื่องจากนับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้มีเพียงคดีเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่การพิจารณาคดีตามกฎหมายนี้แต่ปัจจุบันมีกลไกทางกฎหมายในการควบคุมและติดตามการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในการจัดทำซีดี ณ จุดนำเข้าส่งออกได้ รวมทั้งมีกฎหมายลิขสิทธิ์ในการควบคุมดูแลในด้านนี้แล้ว

ส่วนที่เหลือ คือ พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 ให้ยกเลิกเนื่องจากปัจจุบันกฎหมายลักษณะอาญา และ พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ได้ถูกยกเลิกไปแล้วและมีกฎหมายอื่น ๆ มาใช้แทน เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว.



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14537

Col.Inch: 99.42 Ad Value: 89,478

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 268,434

ศิลปิน: ชาว-ดำ

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มันคง ตรงไป ตรงมา...■■■ แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างกว่า ยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอ ก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย... (ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2551)...■■■ การชุมนุมประท้วงโดยมีเป้าประสงค์ช่วยให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งเกิดเป็นประจำในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ เป็นสิ่งที่สาธารณชนผู้ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยต่างเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิด และมีคำถามว่า เหตุใดทางการไม่สามารถจัดการด้วยกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับแกนนำผู้ก่อการประท้วงต่างๆ ที่สาธารณชนประจักษ์ชัดมาโดยตลอดว่า เป็นการจงใจประท้วงโดยไม่สงบ คำถามที่สาธารณชนถามทุกครั้งคือ เหตุใดทางการปล่อยให้เกิดการประท้วงโดยไม่สงบ เพราะมีหลักฐานชัดว่าผู้ประท้วงจงใจทำลายทรัพย์สิน ข้าวของสาธารณะเป็นประจำดังปรากฏทุกครั้ง แล้วเหตุใดทางการไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้จงใจทำลายทรัพย์สิน ข้าวของสาธารณะได้ หรือว่ามีใครบางคนจงใจปล่อยให้เกิดเหตุโกลาหลในพระนครไปเรื่อย ๆ เพราะต้องการนำไปสู่จุดจบคือการทำรัฐประหารครั้งใหม่...■■■ มีผู้อ้างว่าทางการไม่ต้องการใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงเพราะไม่ต้องการให้มีเงื่อนไขอันเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียตามมา แต่ก็มีผู้แย้งว่าการใช้ความรุนแรงกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เป็นคนประเด็นกัน พร้อมกับย้ำว่าประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศล้วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งสิ้น เมื่อกฎหมายถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดและทันสถานการณ์ก็ย่อมไม่นำไปสู่ความรุนแรงใดๆ เพราะทุกอย่างดำเนินไปตามครรลองของกฎหมาย...■■■ คนที่เข้าใจ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14537

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 99.42 Ad Value: 89,478

PRValue (x3): 268,434

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

เป้าประสงค์ของผู้ก่อเหตุประท้วงโดยไม่สงบลงความเห็นตรงกันว่า การกระทำของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจถูกมองโดยคนอื่น ๆ ว่ายังเป็นเด็กและเยาวชน ที่พยายามกระทำการอันไม่เหมาะสมไม่ควรสรรพัตอย่าง เช่น จงใจนำผืนผ้าอื่นใดที่มีอิทธิพลของไทยขึ้นสู่ยอดเสาธงของสถานที่ราชการต่างๆ ก็คือการจงใจยั่ววุ่นให้เกิดความรุนแรง เพื่อนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนที่มองว่าทางการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อเด็กและเยาวชน แต่ก็มีผู้ตั้งคำถามว่า แล้วมีความจำเป็นอันใดที่ต้องปล่อยให้คนกลุ่มดังกล่าวกระทำผิดกฎหมายต่อไปเรื่อยๆ ทำไมต้องอดทนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่จงใจกระทำผิด ยังคงทำผิดต่อไป หรือคิดว่าคนทำผิดจะได้สำนึกเมื่อเขาเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้น สาธารณชนจึงมีคำถามตัวโตๆ ว่าทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดให้เด็ดขาด แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเด็กและเยาวชนที่ก่อเหตุไม่สงบนั้น จงใจก่อเหตุไม่สงบเป็นประจำและกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง... ■■

16-19 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล หลายคนคงทราบดีแล้วว่าผู้ที่จะถูกซักฟอก (แต่บางคนเห็นว่าเป็นแค่การเล่นละครการเมืองเท่านั้น) คือ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นิพนธ์ บุญญามณี รวมทั้งหมด 10 คน... ■■ การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ คอการเมืองไทยรู้ดีว่าฝ่ายค้านไม่มีน้ำยา ล้มรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะฝ่ายค้านเองก็กลัวไป ไร้ข้อมูลลึก แดมมิหน้าซ้ำยังถูกมองว่าไม่ได้สะอาดสะอาดอัน วิเศษวิโสมากไปกว่ารัฐบาล แต่สิ่งที่สาธารณชนมองตรงกันคือ ฝ่ายค้านมีเพียงฝีปากเท่านั้น แต่หาฝีมือที่เฉียบคมมิได้ แต่

สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลครึ่งแครงมากกว่าฝ่ายค้านคือการชุมนุมประท้วงหน้ารัฐสภาโดยกลุ่มราษฎร ที่นำโดยเด็กเมื่อวานขึ้น (คำนี้มาจากปากของนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เหยียดแค้นนำกลุ่มราษฎร) หลายคนจับได้ได้ว่า ทุกครั้งเมื่อกลุ่มนี้ออกมาก่อเหตุบนถนน แล้วก็มักจบลงด้วยเหตุไม่สงบเสมอมา

อาทิ มีเสียงดังคล้ายระเบิด และเสียงปืนเกิดขึ้นเสมอ ๆ...■■■ เพื่อป้องกันและป้องปรามการชุมนุมทางการเมือง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ออกประกาศห้ามชุมนุมทางการเมือง ห้ามมั่วสุมที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ แต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่ากลุ่มราษฎรไม่ยี่หระกับคำสั่งห้ามใดๆ ของใครทั้งสิ้น เพราะกลุ่มราษฎรจะต้องหาทางก่อเหตุประท้วงทางการเมืองอย่างแน่นอน ส่วนประท้วงแล้วจะจบอย่างไรก็ต้องรอดูในวันและเวลาดังกล่าว แต่หลายคนเชื่อว่าจะมีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังสนั่น...■■■ ปิดท้ายด้วยคำถามว่า ทำไมทางการเมืองไม่เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองแกนนำกลุ่มผู้ประท้วงจำพวกเด็กเมื่อวานขึ้นไปพูดคุยเจรจาเพื่อขอให้ดูแลเด็ก ๆ เหล่านั้นให้ยุติการประท้วงที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย คำตอบคือ แล้วแน่ใจหรือว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นไม่สนับสนุนให้ลูก ๆ ของเขาออกไปก่อการประท้วง อย่าลืมนะว่าเด็กเป็นอย่างไรก็มีผลมาจากพฤติกรรมและการเลี้ยงดูสั่งสอนของพ่อแม่...■■■

ฉรรมกร



จากปาก อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าเหลือแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างจะลงเอย คนไทยจะปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ ทั้งหมดถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งของการเริ่มโครงการ ผลพวงตามมาระหว่าง “ลบ” กับ “บวก” อย่างไหนจะมากกว่ากัน ยังไม่มีใครทราบได้

แต่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้หาเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง คือการ “ปลูกกัญชาเสรี” จนกระทั่งพรรคภูมิใจไทยได้เข้าช่วยรัฐบาล “อนุทิน” ได้นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะผลักดันนโยบาย “กัญชาเสรี” ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาคประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่างรวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อม

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนหลายกลุ่มเป็นวงกว้าง ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะ “กัญชา” ตามข้อกฎหมายยังขึ้นว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จะมีความผิดทันที หากเสพ จำ หรือปลูก

แต่ “พรรคภูมิใจไทย” ได้พยายามผลักดันนโยบายของพรรคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในนาม “กัญชาเสรีทางการแพทย์”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอนุทินลงพื้นที่ที่ “บ้านโนนมาลัย” ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดงาน “การปลูกกัญชาโมเดล 6 ต้น โนนมาลัย”

‘โนนมาลัย’โมเดล กัญชา 6 ต้น สู้พืชเศรษฐกิจ



ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกที่สามารถนำกล้วยไปปลูกที่บ้านตัวเองได้ครบครัวละ 6 ต้น นำร่องก่อน 7 หลังคาเรือน

โดยมีการร่วมมือระหว่างผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โนนมาลัย และทำตามกรอบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายอนุทิน ย้ำระหว่างเดินทางมาเปิดงานด้วยว่า โครงการดังกล่าว “เป็นนโยบายเร่งด่วน” ของรัฐบาล จะต้องเร่งทำให้เกิดรูปธรรมให้เร็วที่สุด โดยตอนนี้ได้ยื่นขอแก้กฎหมายบางส่วนที่ติดขัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สรุปตอนนี้ กล้วยหลังคาเรือนละ 6 ต้น เหลือชั้นตอนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นประชาชนจะปลูกกล้วยครบครัวละ 6 ต้น ได้ทั่วประเทศ

โดยจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีส่วนในการสนับสนุนพันธุ์

กล้วยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งในอนาคตจะช่วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์กล้วยและกล้วยงอกเพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะช่วยอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการนำกล้วยและกล้วยงอกไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและประกอบธุรกิจบริการที่มีกล้วยและกล้วยงอกเป็นส่วนประกอบ

“อนุทิน” กล่าวเพิ่มเติมถึงการปลูกกล้วย 6 ต้น ว่า ระยะที่สองของการขับเคลื่อนนโยบายกล้วยงอกเสรีทางการแพทย์ คือ การขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการดำเนินการในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสุขภาพ จึงจะนำรูปแบบนี้ไปดำเนินการในทุกเขตสุขภาพ โดยเน้นหลักการคือ ให้ประชาชนรวมตัวกันวิสาหกิจชุมชน และสามารถปลูกได้ที่บ้าน เพราะ

จะช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนในการปลูกได้มาก และเมื่อปลูกแล้วส่งให้โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ตีรับไปผลิตยาให้ผู้ป่วย

โดยเกษตรกรจะมียารักษาโรคจากการจำหน่ายดอกกล้วยงอกให้แก่สถานพยาบาลและใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ราก ใบ กิ่งก้านในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือจำหน่ายให้ผู้ประกอบการที่สนใจต่อไปได้ หรือสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดระบบการควบคุมกำกับให้จ่ายต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตอนนี้สิ่งที่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการคือ การขับเคลื่อนปลายน้ำ เพราะในหลักการทางการตลาดแล้ว ธุรกิจจะยั่งยืนต้องมีตลาด หรือมีผู้ซื้อ

ดังนั้น เราจึงพยายามทำหลายโครงการ ทั้งการสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้กล้วยงอกแก่แพทย์และแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลคูเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัยก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงตัวอย่าง เพื่อเป็นไอเดียให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถนำไปทำต่อได้

ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการนำไปจัดแสดงในงานมหกรรม “กล้วยงอก กล้วยงอก 360 องศา”

ด้าน นิเวศ พิพัฒน์ดิกันันท์ อายุ 56 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยงอกและกล้วยงอก ได้ออกมาระบุว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสสมุนไพรไทยที่ถูกปิดกั้นมานานแสนนาน เหมือนการเอาผู้ร้ายมาเป็นคนดี เพราะกล้วยงอกเป็นสมุนไพรที่บรรพบุรุษเราใช้กันมายาวนาน

เช่น การนำกล้วยงอกมาปรุงอาหาร เท่ากับเป็นสูตรยาในตัว เพราะถ้ามารวมกับพริกเครื่องแกง ชিং ข่า ตะไคร้ เท่ากับเราได้กินอาหารเป็นยา ทำให้อาหารธรรมดาเป็นอาหารที่มีคุณค่า ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

“นิเวศ” ยังกล่าวด้วยว่า ถ้ารัฐบาลให้ประชาชนได้ปลูกทั้งกล้วยงอกและกล้วยงอกได้ ส่วนตัวเชื่อว่าสร้างเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน กล้วยงอกมีคุณสมบัติทำให้หลับ คลายเครียด เหมาะสำหรับเอามาปรุงเป็นยาแก้ได้หลายโรค

ส่วนกล้วยงอก จะมีคุณสมบัติทำให้ตื่น แต่หลับไม่ได้ ทำให้กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง เริ่มเปิดตัวรับผลผลิตแล้วในตอนนี

ขณะที่ พงษ์รัตน์ ชาวเรืองเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “บ้านกล้วยงอก” และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) บุรีรัมย์ ได้ออกมากล่าวในลักษณะเดียวกันว่า ตอนนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดขอก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการประกาศตัวของรัฐบาลที่จะให้ปลูกกล้วยงอกเสรีได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ส่วนคนที่พยายามต่อต้านว่าเป็นยาเสพติดนั้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้ว ถ้ามองในผลกับผลบวกแล้ว การส่งเสริมปลูกกล้วยงอกทางการแพทย์ดีกว่าอย่างแน่นอน

“กล้วยงอก” จากภาพที่เคย “ต้องห้าม” ในสายตาของกฎหมายไทย เมื่อปรับบทบาทเป็นพระเอกที่มีสรรพคุณทางยาอย่างชัดเจน ต้องใช้เวลาสร้างความรับรู้ระยะหนึ่ง

รวมถึงมาตรการการควบคุมดูแลหลายด้าน ทั้งการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการเสฟเป็นยาเสพติด ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้วยความเข้าใจในประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้น และด้านที่เป็นโทษอย่างถ่วงแท้